



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	อธิการบดี	นโยบายและผลงานการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 6 เดือน (19 มีนาคม – 18 กันยายน พ.ศ. 2550	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอธิการบดีได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้ 1. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน - ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขนอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากได้มอบพื้นที่บริเวณชุมชนโรงสูบน้ำให้กับกรุงเทพมหานครแล้ว สาเหตุที่ การดำเนินงานของโครงการฯ หยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไปได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมี ชุมชนบุกรุกจำนวนมากไม่ยอมรื้อย้ายและไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามความคืบหน้า ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือสอบถามกรุงเทพ- มหานครว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ 2. การขอใช้ที่ดินราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลบางบัว - สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว้างขวางประสงค์จะตั้งสำนักงานย่อย โดยขอใช้พื้นที่ การเรียนการสอนด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งสถานีตำรวจแห่งใหม่ คือ สถานีตำรวจ นครบาลบางบัว - คณะกรรมการพัฒนาสภาพ ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุก จึงเห็นชอบให้สถานีตำรวจ- นครบาลบางเขนตั้งสถานีตำรวจนครบาลบางบัวบนพื้นที่นี้ ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาความปลอดภัยใน พื้นที่แล้วยังเป็นการช่วยผลักดันให้ผู้บุกรุกย้ายออกจากพื้นที่ด้วย 3. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการสนับสนุนการจัดสรรอัตราค่าจ้างสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกในระยะยาวหรือไม่ - ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรอัตราค่าจ้างและบรรจุนุเคราะห์ระดับปริญญาเอกเพื่อช่วยเสริมด้านอัตราค่าจ้างให้กับ คณะต่าง ๆ รวม 18 คณะ จำนวน 100 อัตรานั้น เป็นการบรรจุอัตราค่าจ้างที่ดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากปรากฏว่าผลการ ประเมินตัวชี้วัดจากจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนลดลงด้วยสาเหตุจากการเกษียณอายุราชการจำนวนมาก ปัจจุบันอัตราค่าจ้างที่รัฐบาลจัดสรรให้จะเป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลจะให้งบประมาณแก่มหาวิทยาลัยฯ นำมาบริหารจัดการเอง แยกเป็นค่าจ้างและค่าสวัสดิการ การจัดสรรอัตราค่าจ้างจะมีคณะกรรมการบริหารอัตราค่าจ้าง พิจารณาจัดสรร โดยใช้อัตราค่าจ้างที่วิทยาเขตยังไม่สามารถจัดสรรบุคลากรมาบรรจุได้ส่วนหนึ่ง และอัตราค่าจ้างที่จะใช้ บรรจุนักเรียนทุนที่อยู่ในระหว่างการศึกษาก็อีกส่วนหนึ่งนำมาบรรจุก่อน เมื่อได้อัตราค่าจ้างที่รัฐบาลจัดสรรแล้วจะนำมาชดเชย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)			ขณะนี้มียอดราคากลางที่สามารถใช้บรรจุในปีงบประมาณ 2551 ได้อีกประมาณ 50 อัตรา ที่จะจัดสรรให้เฉพาะหน่วยงานในวิทยาลัยเขตภูมิภาคเป็นหลัก ได้แก่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรองรับการพัฒนาวิทยาเขต ซึ่งถ้าหน่วยงานมีตัวบุคคลที่สามารถบรรจุได้ทันทีก็ให้เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ 2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ มาลีหอม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - นายกฤษณ์ พลอยโสภณ ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการ <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรกำหนดกรอบวิสัยทัศน์และภารกิจสำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารในการเป็นคณะบดี แต่ควรเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาดำรงตำแหน่งคณะบดีได้มีอิสระในการแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของตนเอง หากมีการเบี่ยงเบนประเด็นและไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงค่อยมีการนำกลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 2. คำว่า “สายผลิตภัณฑ์” ในหัวข้อ “กลยุทธ์ระดับกิจการ/คณะ” มีความหมายในเชิงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนคำให้มีความเหมาะสม
		ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีอภัยพร คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์)	ที่ประชุมรับทราบ
		ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์)	
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 8 หน่วยงานดังนี้ 1. คณะเกษตร 2. คณะประมง 3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 5. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 6. สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 7. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 8. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	
3	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติใช้หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 สำหรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	อนุมัติ
4	คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปัจจุบันคณะที่เป็นคณะเก่าแก่ เช่น คณะเกษตร ควรจะตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการด้านการเกษตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการเหมือนเช่นในอดีตและสามารถทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นได้ และขอให้ฝ่ายบริหารผลักดันและให้ความสำคัญกับสาขาสัตวศาสตร์หรือสัตวบาล โดยกำหนดให้เป็นปริญญาเอกปริญญาหนึ่งควบคู่ไปกับทางด้านพืช เนื่องจากมีตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจสูงมาก สามารถนำมาต่อยอดทางด้านธัญพืชได้ 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เนื่องจากผลการประเมินขึ้นอยู่กับกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงาน ต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจแก่นุเคราะห์ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ <p>รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่า การจัดกลุ่มของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานทางการศึกษา สมศ. ได้จัดกลุ่มคณะใหม่โดยให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ในกลุ่มเกษตรศาสตร์ สำหรับหัวข้อปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน ของบางหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากตัวชี้วัดแผนงานมีไม่ครบตามดัชนีที่กำหนดจึงทำให้แผนงานไม่บรรลุตามเป้าประสงค์</p>
		รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2549	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า จากผลการประเมินกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการบริหารบางสำนักมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เช่น สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแผนปรับปรุงหรือแก้ไขนอกเหนือจากทางด้านงบประมาณที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วย</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่า เมื่อนำดัชนีและเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางมาประเมินหน่วยงานที่มีอายุการก่อตั้งน้อย จะมีผลกระทบและเกิดปัญหาในระยะเริ่มต้น เมื่อหน่วยงานได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปจัดทำเป็นแผนก็จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตต่อไปในระยะยาวได้</p>

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี